
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  9 มิถุนายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑6.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
17.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
18.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
19.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
20.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
21.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
22.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
23.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
24.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
25.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
26.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
27.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
28.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
29.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
 
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุวิทย    สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
      รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
14.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
15.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกร 8 ว 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
18.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
19.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
20.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสิน 
      ระยอง 
22.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

23.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
24.นายธีรศิษฏ  ฐาปนา   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
25.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
26.นางวัชราพร  อริยะม่ัง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
27.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 

๒๘.นางสาวจินตนา... 
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28.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
29.นายอรุณ  วิชกิจ   ขนสงจังหวัดระยอง 
30.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
31.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
32.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
33.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
34.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
35.นายประจวบ  รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
36.นางผองพรรณ  เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
๓7.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
38.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกา 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
39.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
40.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
41.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
42.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกร 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
43.นางสาวจริยา มหามิตร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
44.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาฯ 
45.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6 ว 
46.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 6ว    
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
47.นางสาวพลูศรี  ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
48.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ  
49.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
50.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
51.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
52.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
53.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
54.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
55.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  
56.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
57.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
58.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

59.นางประภาวรรณ… 
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59.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
60.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
61.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
62.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
63.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
64.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
65.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
66.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 
67.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
68.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
69.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้มีสมาชิกลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน ...๒9.... คน          
ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป 2558   ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวั ด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดสมัยประชุม และ     
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘      
มีกําหนด ๗ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป  และขอเชิญประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘           
เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑) จึงประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๕๘  ลงชื่อนายทรงศักดิ์ กุลรัตน  
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
         เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชนและผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร 
 

สวนจังหวัด… 
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สวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น  เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕8 ในวันนี้และหวังเป น
อยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้จะกอใหเกิด ความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
สืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน  อบจ.ระยอง ไดรับโอนขาราชการมาใหม นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี ตําแหนง  
ประธานสภาฯ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี สวัสดีทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี ตําแหนง ผูอํานวยการ           
ผอ.กองการเจาหนาท่ี  กองการเจาหนาท่ี โอนมารับราชการท่ี อบจ .ระยอง เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558  
  ก็เปนคนจังหวัดจันทบุรีนะคะ โอนมาจาก อบจ .จันทบุรีนะคะ ในตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดฯ
  ก็พรอมท่ีจะทํางานรวมกับ อบจ.ระยองคะ ขอบคุณคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒.๒ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวให ทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

 

 

ดวยคณะกรรมการ… 
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   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ 
  ครั้งท่ี ๒/255๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓        
  ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้    

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๒ ครั้ง  ดังนี ้
 วันท่ี ๑๙ มีนาคม  ๒55๘  มีจํานวน ๓๓ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 2๕ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๑ คน  ลาประชุมจํานวน    
  ๓ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๑ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบ        
  ตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี ๑๑  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
  ๑. นายพายัพ ผองใส  เสนอเรื่อง ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอบจ.ระยอง   
 ๒. นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เสนอเรื่อง ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมตากสิน

 ระยอง หลังจากทํา MOU กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๒ น.   
  วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒๑ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

  ระยอง มาประชุมจํานวน 2๒ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน  ลาประชุมจํานวน ๒ คน       
  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๖ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
  ๑. นายพายัพ  ผองใส  เสนอเรื่อง  แจงผลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ          

 ท่ีจังหวัดจันทบุรี และประชาสัมพันธ จังหวัดระยองเปนเจาภาพในการคัดตัวนักกีฬา        
 ระดับภาค ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  ๒. นายเสนาะ  ยมหา  เสนอเรื่อง  การขอใชสถานท่ีอาคารเดิมของโรงเรียนอนุบาล
 นานาชาติตากสินระยอง จํานวน ๑ หอง เพ่ือใชในการฝกซอมกีฬาคาราเตโด 

  ๓. นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  แจงผลการใชงบประมาณของอบจ .ในการสงเสริมอาชีพ
 เกษตรกรในจังหวัดระยอง  

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๘ น. 
  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ

  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ๒.๑ รับรองรายงานการ ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   
 
 

ถาไมมี... 
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  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ
จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ        
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘      
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘      
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........4.......คะแนนเสียง 

 ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน
อานลวงหนาแลว 

   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยข อบังคับ          
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27.......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘      
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘      
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........4.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ     
    สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ   
            (คณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  เปนผูเสนอ) 
 
 

นายทรงศักดิ์… 
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นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห  และสวัสดิการ  
ประธานสภาฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ    

ประธานกรรมการ   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล
เยาวชน สตรีและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง   
ผูสูงอายุฯ        ดวยคณะกรรมการ เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ ไดมี

 การประชุม  ครั้งท่ี 1/2558  เม่ือวันท่ี  6  มีนาคม 2558  และครั้งท่ี 2/2558  เม่ือวันท่ี 
 20  มีนาคม 255 8 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เพ่ือพิจารณา
 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรี สากล  ประจําป 
 ๒๕๕ 8 และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เปนประธานกรรมการ  
  นางสาวอุมา วิภูษณะ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห        
  และสวัสดิการ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2558 มีคณะกรรมการมาประชุม                          
  จํานวน 5 คน ไมมาประชุมจํานวน 1 คน และครั้งท่ี 2/2558  เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558                      
  มีคณะกรรมการมาประชุม  จํานวน 7 คน  โดยท่ีประชุมมีมติใหกําหนดแนวทางการจัด
  กิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา” ดังนี้ 

 ๑. กําหนดวันจัดงานวันท่ี 25 มีนาคม  ๒๕๕8 
 ๒ . หัวขอ การจัดโครงการ  “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา”  
  3. รูปแบบกิจกรรม  
     กิจกรรมท่ี 1 การถวายหนังสือในโครงการตักบาตรหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสงมอบหนังสือแกเทศบาลตําบล
 เมืองแกลง  

     กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม “ตนไมแหงความจงรักภักดี ”  โดยรวม กันเขียนขอความ
 ถวายพระพรแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

     กิจกรรมท่ี 3 ดานวิชาการ โดยการเสวนา /อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
   - หัวขอ “ปฏิญญาปกก่ิงกับการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ” 
   - หัวขอ “สตรีระยองกับความพอเพียง ” 
     กิจกรรมท่ี 4 นิทรรศการใหความรูจากหนวยงาน /สวนราชการท่ีเก่ียวของ  
   - การออม โดยธนาคารออมสิน  
   - การจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

 การเกษตร  
   - กิจวัตรประจําวัน โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  จังหวัดระยอง  
   - อาชีวอนามัย โดยสํานักงานสวัส ดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

 ระยอง /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
  4. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ จํานวน  400  คน 
  5. สถานท่ีจัดกิจกรรม   โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง  
 

6. หนวยงาน… 
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  6. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ไดแก ๑.อบจ.ระยอง, 2.สํานักงานพัฒนาสังคม
 และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง, 3.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง, 4.สํานักงาน
 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง 
   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  

ท่ีประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบในการกู เงินจากสถาบันการเงิน เพ่ือกอสรางสถานี
ตรวจสภาพ รถบรรทุกขนาดใหญ บริเวณดานหลั งศูนยแสดงและจําหนายสินคา
อุตสาหกรรมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP)     

         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)  

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)   ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิต ติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ . (2) 

   ดวยองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง ไดใหมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาออกแบบและพัฒนา
  ศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP) และ
  พ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงจากผลการศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีวางดานหลังศูนยฯ เนื้อท่ีประมาณ 15 ไร 
  หนึ่งในทางเลือกจากผลการศึกษาควร ดําเนินการกอสรางสถานีตรวจสภาพรถบรรทุก       
  ขนาดใหญ เพ่ือแกไขปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน บริเวณถนนสุขุมวิท        
  หนาสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง และเพ่ือแกไขมลภาวะอากาศเปนพิษและมลภาวะ       
  ทางเสียงใหแกประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบสํานักงา นขนสงจังหวัดระยอง ตลอดจน
  กระตุนการขยายตัวดานเศรษฐกิจของศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคา
  ผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP) ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนองคกร
  ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ มีภารกิจในการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรั บผิดชอบ    
  ท้ังจังหวัดระยอง โดยงบพัฒนาสวนหนึ่งมาจากภาษีลอเลื่อน ซ่ึงจากเดิมองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง เคยไดรับภาษีลอเลื่อน 100% ถึงแมวาปจจุบันกฎหมายกําหนดใหองคการ
  บริหารสวนจังหวัด ไดรับภาษีลอเลื่อนเพียง 80% เทานั้น อีก 20% แบงใหเปนรายไดของ
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนก็ตาม แตในภาพรวมแลวรายไดจากภาษีลอเลื่อนท้ังหมดยังคง
  เปนของทองถ่ิน ดังนั้นในฐานะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีภารกิจหนาท่ี            
  ในการใหบริการสาธารณะพ้ืนท่ีภายในจังหวัดระยอง ประกอบกับเปนองคกรปกครอง สวน
  ทองถ่ินขนาดใหญ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงมีความจําเปนจักตองดําเนินการ  

 
 

โครงการ ... 
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   โครงการกอสรางสถานีตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญบริเวณดานหลังศูนยฯ เพ่ือแกไข
  ปญหาความเดือดรอนของประชาชนดังกลาวขางตน ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับ
  ผูประกอบการท่ีไมสะดวกในการนํารถบรรทุกขนาดใหญ  มาตรวจสภาพและชําระภาษี        
  ณ สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง เนื่องจากความแออัดของสภาพพ้ืนท่ีและการจราจรติดขัด
  ปจจุบันมีปริมาณรถขนาดใหญ จํานวน 23,136 คัน ซ่ึงเปนรถบรรทุกขนาดใหญเปน
  รถบรรทุกสารเคมีตางๆ ท่ี ตอทะเบียนและชําระภาษีประจําป ณ สํานักงานขนสงจังหวัด
  ระยอง มีจํานวน 21,266 คัน  

สถิติจํานวนรถ จํานวนภาษีคางชําระตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 

สขจ./สขข. ประเภทรถ 
 

จํานวนรถ 

ท้ังหมด 

(คัน) 

รถคางชําระภาษี เงินภาษี 

คางชําระ 

(บาท) 

จํานวน  

(คัน) 

รอยละ 

สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
ระยอง 

 - รถโดยสารประจําทาง 

 - รถขนาดเล็ก 

 - รถโดยสาร ไมประจําทาง 

 - รถโดยสารสวนบุคคล 

 - รถบรรทุก ไมประจําทาง 

 - รถบรรทุก สวนบุคคล 

รวม 

1,273 

1 

467 

169 

8,733 

12,493 

23,136 

104 

1 

66 

27 

495 

1,682 

2,375 

8.17 

100.00 

14.13 

15.98 

5.67 

13.46 

10.27 

769,900.00 

9,000.00 

642,150.00 

156,700.00 

4,732,825.00 

18,665,700.00 

24,976,275.00 

 ขอมูลจากสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 

    จากสถิติของสํานักงานขนสงจังหวั ดระยอง พบวามีรถขนาดใหญ จํานวนมากถึง 
  2,375 คัน ท่ีคางชําระภาษี หรือคิดเปนเงินภา ษีท่ีคางชําระสูงถึง 24,976,275.- บาท 
  เนื่องจากผูประกอบการไมไดรับความสะดวกในการนํารถขนาดใหญ  มาตรวจสภาพและ       
  ตอทะเบียน ณ สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง เพราะมีตนทุนคาใชจายสูง เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  เปนตน หากผูประกอบการไดรับการอํานวยความสะดวก  มีสถานท่ีตรวจสภาพท่ี             
  พรอมใหบริการ และอยูใกลสถานประกอบการ  จักทําใหผูประกอบการนํารถบรรทุก       
  ขนาดใหญมาตรวจสภาพและตอทะเบียนและจักทําใหภาษีลอเลื่อนท่ีทองถ่ินจักไดรับมีจํานวน
  เพ่ิมมากยิ่งข้ึนดวย  ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางต น และทําใหรายไดจากภาษีลอเลื่อน                      
  ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทองถ่ินอ่ืนจักไดรับมีจํานวนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองจึงตองขอความเห็นชอบตอสภาฯ แหงนี้ เพ่ือขอกูเงินจาก                      
  สถาบันการเงิ น จํานวน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน ) เพ่ือใชเปนเงิน  

 

งบประมาณ… 
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   งบประมาณในการดําเนินการตามโครงการกอสรางสถานีตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ
  บริเวณศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน                 
  (มา’ยอง OTOP) ตอไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ  
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมน ายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 วันนี้เราก็ไดเชิญทาน ผอ .ขนสงจังหวัดระยองมารวมชี้แจงดวยนะครับ ทานประธานฯ ครับ 
 ขนสงท่ีมีอยูมีเนื้อท่ี 15 ไร เราซ้ือเพ่ิมอีก 2 ไร ก็เปน 17 ไร ผมมาทํางานผาน ขนสง ก็เห็น
 รถเต็มไปหมดนะครับ รถติดยาวลงมาถึงไฟแดง ก็เรียนวาเราอยูในจังหวัดระยอง ซ่ึงมีศักยภาพ     
 สูงมาก แตวาการพัฒนาในเรื่องการขนสง เราก็พัฒนามาไกลมากนะครับ มีรถแปลกๆ      
 เยอะนะครับในระยอง มีรถสิบลอ รถพวง รถเคมี รถน้ํามัน รถเครน รถอะไรท่ีจังหวัดอ่ืนไมมี 
 จังหวัดระยองมีหมดนะครับ เพีย งแตวาความพรอมท่ีจะรองรับ เราก็มาพูดกันวาสถานท่ีเดิม 
 17 ไร รวมท้ัง อบจ .ดวย ไมพอนะครับ ชาหรือเร็วก็ตองขยายออกไป ประเด็นท่ีสองก็คือวา
 เงินท่ีเราไดในจังหวัดระยอง เปนของ อบจ . ก็คือภาษีจาก Vat ภาษีจากเราเก็บเอง และภาษี
 จากขนสงจังหวัดจัดเก็บแลวสงใ หเรา ถาทานท้ังหลายยังจําได เม่ือ 8 ปท่ีแลว เรามีลอเลื่อน
 อยู 200 ลานบาทนิดๆ วันนี้เรามีเพ่ิมข้ึน ถาเอายอดเต็มๆ ก็นาจะ 500 กวาลานบาทในปท่ีแลว 
 แตเราจะไดเทาไหรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตวาภาระของเราคือเราตองพยายามรณรงคและ
 อํานวยความสะดวกใหผู ประกอบการมาตอทะเบียน เสียภาษีใหกับจังหวัดระยอง รถแปลกๆ 
 ใหญๆ รถน้ํามัน ตองวิ่งเขามาในเมือง รถสิบลอเขามาไมก่ีคันก็เต็มถนนไปหมดแลวครับ     
 เราคิดเรื่องนี้กันมานานแลวครับ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯก็คงจะทราบ เพียงแตวาเรา
 รอจังหวะความพรอมวาถึ งเวลาเม่ือไหรท่ีเราจะตองพัฒนาเรื่องนี้ ผมเรียนวาวันนี้เรารณรงค
 ภาษีลอเลื่อนไป เราจับมือกับทานขนสงจังหวัดนาจะ 7 ปแลวครับ เราก็ทํางานรวมกัน      
 เราเปนหนวยสนับสนุนทาน เพราะทานเก็บเงินทุกบาททุกสตางคใหเรา เราไปดูท่ีอ่ืนสถานท่ี
 ตองอยูนอกเมือ งแนนอน เรามีท่ีของเราท่ีจังหวัดใหเราซ้ือ แลวก็เอางบยุทธศาสตรจังหวัดมา
 ลงเปนมา’ยอง OTOP วันนี้เราจะเพ่ิมศักยภาพมา ’ยอง  ความจริง มา ’ยอง  เปนแผน
 ยุทธศาสตรของจังหวัด ท่ีจะทําเปนศูนย OTOP ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคทองเท่ียว แลวก็
 ภาคเกษตร ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีไ ดเงินมาหลายปแลวเราก็ไดมาแคนั้น แลวก็เปลี่ยนนโยบาย 
 เปลี่ยนรัฐบาลไปเรื่อย เราก็ไมสามารถท่ีจะทําใหเปนยุทธศาสตรเดิมได เราก็คิดวาสิ่งท่ีจะ
 กอใหเกิดประโยชนกับจังหวัดระยองได เราก็จางมหาวิทยาลัยบูรพามาศึกษาเพ่ิมวา
 มา’ยองมันควรเปนอะไร  ถึงจะคุมค า ในผลการศึกษาฉบับสมบูรณนี้ ก็จะบอกวาถาเรื่อง
 ทองเท่ียวจะตองพัฒนายังไง ทุกสายก็พยายามท่ีจะใหเปนจุดท่ีใหคนมากราบไหวเกจิ อาจารย
 ดังๆ ใหญๆ ดีๆ ในจังหวัดระยอง แตวาผมมองวาก็ไมใชหลัก ท่ีจะเปนการบริการ แลวไม
 กอใหเกิดรายไดใหกับ อบจ . เราก็เลย ใหศึกษาเพ่ิมเติมวาถาเราจะเพ่ิมเปนสถานีตอทะเบียน
 ทันสมัย เปนอาคารอบรมสอนการขับข่ีรถยนต รถเคมี หรือเก่ียวกับขนสงโลจิสติกส เพราะ   
 มันจะกอประโยชนหลายทางใหกับเรา เชน ก็เพ่ิมศักยภาพในการใหรถมาตอทะเบียน  

 

ท้ังรถใหม... 
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          ท้ังรถใหม รถเกา รถท่ียายทะเบียนมาจากท่ีอ่ืน และก็เพ่ิมศักยภาพในความรวดเร็ว ในการท่ี
 เขามาเสียภาษีโดยใชเทคโนโลยีใหม รายละเอียดผมจะขออนุญาตทานประธาน สภาฯใหทาน     
 ผอ.ขนสงจังหวัดชี้แจงเพ่ิมเติม แตผมจะชี้แจงหลักการวาถาเราทําอยางนี้ แนนอนวามันจะ
 เสริมกัน เพร าะวาเดิมก็เปน OTOP อยูแลว มีคนมาอบรม มีคนมาตอทะเบียน มีคนมาทํา
 ใบขับข่ีรถสิบลอ รถอะไรตางๆ ก็จะทําใหคนมาท่ีมา ’ยองเพิ่มมากขึ้น ทีนี้เรามาดูวาถึงแม
 รายไดเราในขณะนี้เราได 80% แตเราตองใจกวาง เพราะ 100% อยูท่ีทองถ่ิน แตทองถ่ินท่ี
 ได ๒๐% คงไมมโีอกาส มาพัฒนาศักยภาพใหมันดีข้ึนได ถามตอไปวาทําไมตองมาใชเงินกู ผมก็
 เรียนวาถาใชงบประมาณของเรา ปนี้ผมก็เรียนตรงๆวางบประมาณท่ีเราตั้งไวจะถึงท่ีเราตั้งไวก็
 คงจะยาก เพราะวาดวยเศรษฐกิจของประเทศถดถอย เงินท่ีรัฐบาลสงเราก็คงไมครบ เงินท่ี    
 เราเก็บ เองก็มากไมเพียงพอ เงินท่ีไดจากลอเลื่อนท่ีเราคิดวาเราใชเงินจากลอเลื่อนมาลงทุน  
 ในดานนี้ก็เพียงพอ แตวาเราก็โดนจํากัดแค 80% ผมเรียนวาเรื่องนี้เราไดศึกษาไวนานแลว   
 ถึงวันนี้ระบบโลจิสติกสของระยองเพ่ิมข้ึน งานมากข้ึน รถเยอะข้ึน รอรถไฟขนสง รอระบบ
 ขนสงทางราง จากนี้ไปผมวาอีก 5 ป ก็กวาจะออกแบบ กวาจะตัดสิน กวาจะกอสราง ผมวา
 เรานาจะทําสถานีขนสงเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ คุมคาเนื่องจากถามีรายไดเพ่ิม หรือมี             
 การเปลี่ยนแปลงใหเรารับรูรายไดเพ่ิม เราก็นาจะทําใหโครงการนํารองท้ังประเทศได        
 อยางนอยจังหวัดท่ีใกลเคียงกับเรา ก็จะไดรูวาถาเขาพัฒนารายไดในดานโลจิสติกสหรือขนสง 
 เงินทุกบาททุกสตางคท่ีไดมาก็อยูท่ีทองถ่ิน เพียงแตวากฎหมายใหเรากูไดแค 50 ลานบาท 
 โดยอํานาจ จริงๆโครงการนี้ใชเงินอยูประมาณ 80 ลานบาท แตวาเราเลื อกกู 50 ลานบาท 
 อีก 30 ลานบาท เราตองเขาแผนฯ เพ่ือไปดูในป 59 เพ่ือไปเพ่ิมเติม แลวก็สามารถให
 ดําเนินการไดใหเร็วท่ีสุด ผมเรียนวาอันนี้ในระเบียบเปนอํานาจของผม แตวาโดยหลักการ   
 ผมตองมาหารือขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ เพราะเราทํางานรวมกัน ผมคิดคนเดี ยว
 อาจจะไมครบถวน ถาทานมีประเด็นท่ีจะสอบถามเราก็ยินดีท่ีจะตอบ แตวาในหลักการแลว  
 เราคิดวาเปนทางการลงทุน เพ่ือเพ่ิมรายไดจากขนสง ใน 50 ลานบาท 80 ลานบาท ท่ีเรา
 ลงทุนนั้น เราอาจจะคุมทุนภายใน 3-5 ปดวยซํ้า ถาเราไดเพ่ิมจากการอํานวยความสะดวก 
 หรือรณรงคใหผูประกอบการยายทะเบียนรถ เพราะทานอยาลืมวารถน้ํามันท่ีไปท้ังท่ัวประเทศ
 รวมท้ังตางประเทศดวยออกจากจังหวัดระยองนะครับ จังหวัดระยองมีโรงกลั่นน้ํามันอยูท่ีนี่
 แหงเดียว ยกเวนชลบุรีมีอยูนิดนึง แตสวนใหญก็ไปจากระยองไปสูตางประเทศ เพ่ือนบานเรา 
 น้ํามันก็วิ่งจากระยองท้ังนั้น ผมเรียนวานี่คือหลักการและเหตุผลท่ีเราตองเสนอโครงการนี้ 
 เพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดมาพิจารณาดวยกัน ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ ขนสงจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายอรุณ วิชกิจ  เรียนทานปร ะธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ  
ขนสงจังหวัดระยอง  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอรุณ วิชกิจ ขนสงจังหวัดระยอง ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม
  จากท่ีทานนายกฯ เรื่องการจัดตั้งสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 หรือในโครงการ
  สถานีตรวจสภาพรถบรรทุ ก ผมเรียนวาโดยโครงสรางของกรมการขนสงทางบกนั้น แบงเกรด
  ของสํานักงานขนสงจังหวัดท่ัวประเทศเปน 3 เกรดดวยกันคือ A B C จังหวัดระยองผมเรียน
  ตามตรงวาเกรด C เทานั้นนะครับ  มีราชการท้ังหมด 41 คน นับตั้งแตเปดมาป 2511 
 

ซ่ึงนับวันนี้... 
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       ซ่ึงนับวันนี้นะครับก็ยัง 41 คนเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง แตการพัฒนาหรือการจัดเก็บ
  ภาษีนั้นเปลี่ยนแปลงไปกวาหลายจังหวัด ผมยายมาอยูจังหวัดระยอง ป 2551 จากการ
  สํารวจตรวจสอบแลว การจัดเก็บภาษีของจังหวัดระยองนั้น ไดเพียง 200 ลานกวาๆ       
  เทานั้นเองนะค รับ จากการท่ีผมขับรถสํารวจตรวจสอบท่ัวท้ังจังหวัด ผมไดกราบเรียน      
  ทานนายกฯวาจังหวัดระยองนั้นถาจัดเก็บภาษีจากรถท้ังหมดแลว นาจะไดอยูประมาณ 600 
  ลานบาทเปนอยางต่ํา แตถาทําจริงจังนาจะถึง 800 ลานบาท เราก็เริ่มโครงการรวมกับ    
  ทานนายกฯ แตผมมีขอแมกับนายกฯ นะครับวาในการดําเนินการตางๆนั้น ผมไมมีอัตรากําลัง 
  ไมมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ จําเปนท่ีจะตองขอทานนายกฯมาสนับสนุน เพราะสิ่งท่ี
  ผมขอไปนั้นก็เพ่ือท่ีจะหาเงินตอไป นับตั้งแตนั้นมานะครับ ปลายป 2551 มาเริ่มป 2552 
  เราเริ่มรณรงค เราไมอยากบังคับประชาชน แตเราอยากสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นวา
  ในการตรากฎหมายรถยนตก็ดี ขนสงก็ดี ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เพราะทานมีพระราชปรารภ    
  นะครับวา เงินภาษีท้ังหมดจะตกแกรัฐบาลกลาง แตเงินภาษีรถนั้นจะใหตกแกทองถ่ิน      
  เพ่ือนําไปพัฒนาใน การดําเนินการ จึงเปนท่ีมาของภาษีลอเลื่อน หลังจากนั้นเองประชาชนก็
  เขาใจวาเงินเสียภาษีท่ีไหน ตกแกทองถ่ินนั้น สวนใหญประชาชนจะไมรูวาเงินเหลานั้น ไปตก
  ท่ีไหน เราก็เริ่มรณรงคมาตลอด โดยเฉพาะในการดําเนินการตางๆ ก็ไดดําเนินการควบคูมา 
  สิ่งแรกก็คือตัว เรา จะเห็นวาทานนายกฯก็เริ่มท่ีทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ แลวก็ไปบริษัท
  ใหญๆ เชน ปตท . IRPC SCG ซ่ึงจริงๆแลวเขาไมยอมมาจดทะเบียนท่ีนี่ ก็ไดรับความกรุณา
  จากทานนายกฯ จากทานผูวาฯในสมัยนั้นนะครับ ในท่ีสุดเขาก็ยินยอมท่ีจะมาจดทะเบียนท่ี
  จังหวัดระยอง  ทานนายกฯก็บอกวาเปาหมายของทานเพ่ิมข้ึนปริมาณ 50 ลานบาทตอป     
  ผมก็ตองมาดูศักยภาพของผมวาผมจะดําเนินการอยางไร ถึงจะดําเนินการเรื่องนี้ไปได         
  ใหสอดรับเราสิ่งท่ีทานนายกฯสนับสนุนก็คือใชนโยบาย 4 ป.  ป.แรก คือ ปรับพ้ืนท่ี จะเห็นวา
  ท่ีสํานัก งานแตเดิมเปนปา ปจจุบันเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการปรับพ้ืนท่ี   
  แลวในขณะนี้เราก็ไดมีการกอสรางแฟลตใหเจาหนาท่ีอยู แลวก็สรางท่ีจอดรถอีกประมาณ 
  100 คัน ทําใหเกิดปญหาจราจร ป .ท่ีสอง ปรับตัวนะครับ เจาหนาท่ีก็ตองปรับตัวดวย     
  นะครับในเรื่องขององคความรูอะไรตางๆ ป.ท่ีสาม ปรับงาน อะไรยุงยากก็ปรับ ทานจะเห็นวา
  กอนผมมาอยูนั้นการขออนุมัติรถขนาดใหญใชเวลา 4-6 เดือน ผมเปลี่ยนแปลงนโยบาย   
  หมดครับ ทุก 15 วันตองอนุมัติใหได มีบางรายมายื่น 11 โมง บาย 2 ผมอนุมัติใหแลว      
  ผมอนุมัติทุกราย การบริการตางๆ สิ่งสําคัญก็คือความสะดวก และ ป.ท่ีสี่ ประสานสัมพันธกับ           
  ทุกหนวยงาน สรางความเขาใจนะครับ เราทําใน 4 ปแรก ภาษีข้ึนมา 444 ลานบาท         
  ก็เปนไปตามเปาหมาย แตเม่ือปท่ีแลวจริงๆนาจะไดอยูท่ี 450-470 ลานบาท แต เนื่องจาก
  ภาวะเศรษฐกิจและเรื่องของนโยบายรถคันแรก ทําใหเราเก็บภาษีไดไมตามเปาหมายนะครับ 
  ได 540 กวาลานบาท เกือบ 550 ลานบาท แลว ณ วันนี้เราเก็บได 385 ลานบาท เราเชื่อ
  วาเหลือระยะเวลาอีก 4 เดือน จะเปนไปตามเปาท่ีเรากําหนดไว แลวทาง อบจ .ก็จะได       
  ไมต่ํากวาท่ีคาดหมายไวถึงแมวาจะได 80% ก็ตาม อยางไรก็ตามท่ีเราไดหารือกับทานนายกฯ
  วาเงินกู 50 ลานบาทนั้น ไมนาจะเปนปญหา ถาเศรษฐกิจยังดีอยู แลวถารัฐบาลใหเรามาเต็ม 
  เพียง 2 ป เราลงทุน 100 ลานบาทนั้น สามารถจัดเก็บไดเกินกวานั้น ตอนนี้ ทานจะเห็นวา  
  ในสํานักงานขนสงจังหวัดระยองในขณะนี้แออัดเต็มไปหมด รถขนาดใหญท่ีทานรองนายกฯ 
  ชี้แจงไปแลวนะครับ สวนใหญก็จะวิ่งสาย 36 ก็จะเอ้ือกับทาง มา’ยอง OTOP โดยเฉพาะ 
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  เรื่องท่ีทางสํานักงานขนสงจังหวัดระยองจะไปตั้งอยูท่ีนั่ น รถขนาดใหญจะไดไมตองเขามาท่ีนี่ 
  ประชาชนก็ไดรับความสะดวกแลว ผมก็ไดหารือกับทานนายกฯ วาสถานท่ีตรงนั้นเราสามารถ
  สรางคนขับรถ โดยเฉพาะคนขับรถขนาดใหญ ก็สามารถดําเนินการไดอยูจุดนั้นเชนเดียวกัน 
  เพราะตอนนี้คนขับรถขนาดใหญขาดแคลนมาก แลวตัวผมเองเพ่ื อเปนการรองรับใน      
  มา’ยอง OTOP แลวก็ประชาชนท่ีเดินทางอาจจะไมสะดวกก็ไดขีดเสนทางรถโดยสาร     
  ประจําทางเขาไปแลว แลวบริเวณดานหนาก็จะจัดตั้งเปนศูนยรวมกระจายคน ประชาชน
  ปลวกแดงก็ดี ประชาชนนิคมพัฒนาก็ดี ไมตองเดินทางเขามาข้ึนรถท่ีสถานีขนสง จะไ ป
  กรุงเทพฯ หรือจะไปท่ีอ่ืนก็สามารถข้ึนรถท่ีจุดนี้ไดเลย มันก็จะทําใหมีประชาชนเขาไปใชมาก 
  สุดทายท่ีผมอยากจะกราบเรียนก็คือวาตลอ ดเวลาท่ีผมมารับราชการอยูท่ีนี่ เปนคนแรกและ
  คนเดียวในประเทศไทย ระดับผูอํานวยการปกติแลวจะอยูไมเกิน 4 ปตามท่ีกฎหมาย     
  กําหนดไว และโดยเฉลี่ยท่ัวประเทศตอนนี้อยูไมเกิน ๒ ป ผมอยูมา 7 ปเขาปท่ี 8 แลวนะครับ 
  ตลอดระยะเวลาท่ีทํางานมากับทานนายกฯ ไมวาจะเรื่องพัฒนารูปแบบการบริการ          
  เปนจังหวัดแรกท่ีมองเห็นวาภาษีรถ ประชาชนไมอยากมาเสียภาษี มาจากอําเภอเขาชะเมา 
  มาจากอําเภอปลวกแดง ข่ีรถมอเตอรไซดมาเสียภาษี 100 บาท เขาก็ไมอยากข่ีมา ในท่ีสุด
  เขาก็จะคางภาษี คนคางภาษีเยอะมากนะครับ เปน 100 ลานบาทนะครับ ขอรับการสนับสนุนรถยนต    
  จากทานนายกฯไปเปนรถโมบายเคลื่อนท่ีรับตอภาษีถึงบานนะครับ ก็จะทําใหประชาชนไดรับ
  ความสะดวก ผมเรียนนะครับวารถโมบายขอมาเพ่ือหาเงิน ตอนนี้คนก็ไมมี สถานท่ีก็ไมมี หรือ
  แมแตศาลา ดานหลังจะเห็นวาประชาชนมาดําเนินการขอรับใบอนุญาต แตเดิมนั้น            
  ยืนกลาง ถนนตอคิวกันยาวมากไปถึงหนาสํานักงาน ปจจุบัน อบจ . ก็ได ชวยพัฒนา  
  ทางดานหนาสํานัก งาน โรงอาหาร หรือจะปรับปรุงหองประชุมใหมก็ตาม ในขณะนี้ก็ยัง
  เปนปญหาอยู รวมถึงสถานตรวจสภาพรถ เดิมทานนายกฯ จะสรางเปน 2 ชอง แตเนื่องจาก
  สถานท่ีแออัด ก็ไปปรับปรุงพัฒนาไป 3 แสนกวาบาท รวมไปถึงรถ รถตรวจการเองก็ดี      
  เราไมมีรถ หลวงใชงานเรา แตไมใหงบประมาณ ไมใหเครื่องมือเรามา ทาง อบจ.กรุณาใหยืมรถ    
  2 คันก็ไปตั้งดานตางๆ เรงรัดจัดเก็บภาษี ก็ทําใหเราสามารถจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมมากข้ึน  
  เจาหนาท่ีไมพอ ทาง อบจ .ก็สนับสนุนเจาหนาท่ีไปรวมดําเนินการ กระผมในนามของ
  สํานักงานขนสงจังหวัดระยองตองขอ ขอบคุณทานนายกฯ ผูบริหาร ทานประธาน สภาฯ และ    
  ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรตินะครับ และนี่เปนจังหวัดเดียวในประเทศไทยท่ี อบจ .สนับสนุน
  สํานักงานขนสงจังหวัด ซ่ึงหลายจังหวัดมาดูงาน เขาถามวาทําไดยังไง ผมบอกผมเองทําไมได 
  ถาไมไดรับความกรุณาจากทานนายกฯ แล ะทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติสนับสนุน          
  ณ โอกาสนี้ผมขอขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนชาวระยอง และจังหวัดใกลเคียงท่ีมาใชบริการ
  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง สวนท่ี มา ’ยองนั้น ก็จะเปนสวนหนึ่งท่ีจะผลักดันทําใหจัดเก็บ
  ภาษีไดเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการก็คงจะมาดําเนินการเพ่ิมมากข้ึน ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1)   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  
ประธานฯ 
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ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ  
  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๘ อําเภอเมือง ผมก็ตองขอบคุณทาน ผอ .ขนสงจังหวัดระยองนะครับ 
  ในฐานะท่ีเปนประชาชนคนหนึ่งในจังหวัดระยอง ท่ีทานไดต อสูแลวก็นํางบประมาณจากเงิน
  ภาษี เพ่ือมาตั้งงบประมาณบํารุงทองท่ีจังหวัดระยอง ก็ตองขอขอบคุณดวยใจ เราก็มี
  ขาราชการน้ําดี มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน แตอยางไรก็ตามผมขออนุญาตฝากสอบถามขอมูล
  สักนิดนะครับวาในการจัดเก็บภาษีท่ีผานมาท่ีมีการตกคางเกือบทุกปหรื อไมครับ อันนี้คือ    
  ขอแรก ขอท่ีสองเรามีชองทางในการประชาสัมพันธไหมครับวาในการตอภาษีของพ่ีนอง
  ประชาชนในเรื่องภาษีรถ เราไดมีการประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ บางไหมครับ           
  เพ่ือความท่ัวถึงและก็จะไดจัดเก็บเงินไดรวดเร็ว นอกจากท่ีเราจะแกป ญหาดวยวิธีการสราง
  สถานท่ีใหม ขอฝาก 2 เรื่องครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ ขนสงจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายอรุณ วิชกิจ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ  
ขนสงจังหวัดระยอง   ผูทรงเกียรติทุ กทาน  กระผมนายอรุณ วิชกิจ ขนสงจังหวัดระยอง  ภาษีท่ีคางชําระอยู
  ในปท่ีผานมา ผมไมไดเตรียมขอมูลมาดวย แตวาจากการตรวจสอบท่ีผมดําเนินการมาแลว     
  ก็จะปรากฏวาภาษีท่ีเราจัดเก็บไดนั้น จัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน สวนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทวงภาษี
  ท่ีนํารถโม บายเคลื่อนท่ีออกไปรับภาษีถึงบาน ในอดีตท่ีผานมาทานจะเห็นวาสํานักงาน     
  ขนสงจังหวัดไมเคยเปดเวลาพักเท่ียง ไมเคยเปดเวลาตอนเย็น หรือวันเสาร- อาทิตย แตผมมา
  อยูก็ไดเปดบริการในชวงพักเท่ียงดวยนะครับ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนท่ี
  ไมสามารถมาชวงเวลาราชการได แลวก็เปดไปถึง 2 ทุม หลังจากปดบัญชี 15.30 น.แลว   
  เราปดระบบท้ังหมดท่ัวประเทศ จะใชเวลาอีก 45 นาที เพ่ือจะดําเนินการรับตอ ซ่ึงในอดีต
  เราก็รับถึง 2 ทุม แตเราสํารวจตรวจสอบสถิติแลว 2 ทุมคนมาใชนอยมาก ก็อยูกัน
  ประมาณ 18.30 น.ทุกวัน วันเสาร- อาทิตยเราก็ไปอยูท่ีบิ๊กซีรวมกับทางจังหวัดนะครับ    
  ท้ังในเรื่องตอภาษีผานธนาคาร ผานรานสะดวกซ้ือ ไปรษณียตางๆ ก็ดําเนินการมาโดยตลอด 
  อันนี้ก็เปนชองทางในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาเรื่องการคางภาษี 
  ตํารวจตรวจสอบแล วพบวา ขอหนึ่ง เราไมทราบวาจํานวนท่ีแทจริงของประชากรรถท่ี     
  สูญหายไปเทาไหร เราเคยทําเม่ือป 2546 ปรากฏวาเรารูแตประชากรรถ แตไมรูวา        
  สูญหายไปเทาไหร ก็สืบเนื่องจากรถเกิดชน ไฟไหม ถูกลักขโมย ถูกจับยึดอยูในโรงพัก        
  ซ่ึงในอดีตนั้น ในการจดทะเบียนรถอยูในสมัยสํานักงานแหงชาติหรือกรมตํารวจเดิมนั้น       
  เขาออกระเบียบไมเก่ียวคดี เพราะฉะนั้นเม่ือแจงรถหายอะไรตางๆ ฝายผูแจงตองแจง      
  นายทะเบียนตามกฎหมายซ่ึงอยูในหนวยงานเดียวกันวารถคันนี้หายก็จะบันทึกเรื่องราวเอาไว 
  แลวก็มีการขายทอดตลาด ซ่ึงในขณะนี้เองผมก็ประสานไปยังผูการนะครับวารถท่ียึดตอนนี้มี
  เทาไหร อยางไร อีกสวนหนึ่งประชาชนไมเขาใจ คือกรณีรถหาย เขาไปแจงความ แลวเขาใจวา
  รถคันนั้นก็ไดแจงเลิกใชรถแลว แตการแจงหายนั้นเปนการแจงทรัพยสินหายตามประมวล
  กฎหมายอาญา  แตมิไดแจงเลิกใชรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต เพราะลักษณะกฎหมาย
  รถยนตกับขนสงนั้น เปนลักษณะกฎหมายปดปาก คือในกรณีท่ีจดทะเบียนแลว แลวไมมาแจง 
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  ตอนายทะเบียน ภาษีจะเดินไปเรื่อยๆ ในขณะนี้เราก็ไดเริ่มดําเนินการสํารวจตรวจสอบแลวก็
  จัดเก็บเพ่ิมเรื่อยๆ รายไดสวนหนึ่งท่ีเพ่ิมเขามาก็ไดจากภาษีคางชําระนะครับ เราสํารวจ
  ตรวจสอบประชากรรถแลวมีการนิรโทษกรรมภาษีไปครั้งหนึ่งแลว ในขณะนี้จะมีการออก
  กฎหมายนิรโทษกรรมอีกครั้งหนึ่ง อยูในการพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร ในสวนของ   
  การเสียภา ษีเรื่องจดทะเบียนนะครับ เราประชาสัมพันธทุกชองทาง ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ 
  วิทยุ เคเบิ้ลทีวี อันนี้ก็เรียนวาประชาชนสวนใหญก็รับทราบ เดือนท่ีแลวเดือนเดียวเก็บท่ีบิ๊กซี
  ได 2 แสนกวาบาทนะครับ ผมไดประสานกับทางทาน ส .ส. ทานนายกฯ แลวก็ทางเซ็นทรัล  
  นะครับวาขอผมไดไหม จะทําใหเราเก็บภาษีไดเพ่ิมมากข้ึน แตมีท่ีนาดีใจนะครับ ท่ีผมเคยได
  ขอทานนายกฯไป เราไปดูงานตางประเทศมาเยอะแยะ อยางเชน มาเลเซีย สิงคโปร ตอภาษี
  ทางตู แตในประเทศไทยไมนํามาใช ผมเคยขอทานนายกฯไปนะครับ ขอเงินไป 7 ลานบาท 
  สรางตู ข้ึนมา ไปตั้งท่ีหางไหนก็แลวแต ประชาชนก็กดเขาไปวาทะเบียนหมายเลขอะไร ก็จะรู
  วาภาษีตัวเองคางอยูเทาไหร ซ่ึงขณะนี้กรมกําลังดําเนินการกอสรางทําอยูแลวนะครับ ครั้งแรก
  ได 12 ตู เราก็พยายามขอมาจังหวัดระยอง ตั้งหางไหนก็ไดครับ สามารถเสียภาษีไดเลย 
  ประชาชนก็จะไดรับความสะดวก ประชาชนจะไดไมตองมาสํานักงานท่ีแออัดนะครับ         
  แตกฎหมายรถใหญนะครับ เนื่องจากบังคับรถทุกคันตองตรวจสภาพ เพราะฉะนั้นก็จําเปนท่ี
  จะตองสรางสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1)   ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  
ประธานฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ  
  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสว นจังหวัด
  ระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อําเภอนิคมพัฒนา ก็เปนเรื่องท่ีดีนะครับท่ีขนสงรถใหญจะไปอยูท่ี 
  มา’ยอง OTOP  ผมก็มองวาเปนการกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ินดวย ก็อยูในพ้ืนท่ีท่ีผมดูแล
  รับผิดชอบอยู ก็อยากจะถามสักเรื่องนะครับ ถามีการกอสรางข้ึนมาแลว ผมก็เปน ส .อบจ .    
  ในพ้ืนท่ี ตองมีชาวบานแถวนั้น ถามผมวาขนสงจะมาอยู ท่ีนี่เหรอ แลวจะ ขายของตรงนี้ไดไหม 
  อยากจะถามวาเรามีรูปแบบในการวางแผนเรื่องนี้ไวอยางไร ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ ขนสงจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายอรุณ วิชกิจ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ  
ขนสงจังหวัดระยอง   ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายอรุณ วิชกิจ ขนสงจังหวัดระยอง  ผมกราบเรียนวาท่ี
  สํานักงานขนสงจังหวัดระยองไปอยูก็เปนการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันกับมา ’ยอง OTOP  
  ก็เปนท่ีทราบกันดีนะครับวามา ’ยอง OTOP  นั้นก็พยายาม หาเม็ดเงิน  และก็พยายาม
  บริหารทุกวิถีทางแตก็ยังมีปญหาอุปสรรคอยู ในสวนของสํานักงานขนสงนั้น เม่ือไปอยูท่ีไหน 
  ก็จะมีประชาชนเขาไปใชบริการจํานวนมาก แตก็จะมีบางสวนนะครับท่ีอาจจะไปหาประโยชน
  ในสวนนั้น ผม ตองนําเรียนอยางนี้นะครับในสวนสํานักงานขนสงนั้นก็จะเปนเรื่องบริการ     
  ในสวนของการตรวจสภาพ การตอภาษี การออกใบขับข่ี แตรอบบริเวณท้ังหมดนะครับ ก็เปน 
 

เรื่องการ... 
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  เรื่องการบริหารจัดการของมา’ยอง OTOP  ซ่ึงจะไปพิจารณานะครับวาในสวนตรงนั้นนาจะทํา
  ในรูปแบบไหน เพราะไมใชลักษณะเหมือนวาจะเอาขาวแกงไปขาย ซ่ึงจะทําใหสถานท่ีนั้น
  กลายเปนอีกรปูแบบหนึ่ง ซ่ึงผมเชื่อวาทานนายกฯนั้นมีรูปแบบในการบริการท่ีจะสรางมา’ยอง 
  OTOP ยกระดับเปนลักษณะอินเตอรนะครับ สวนท่ีทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดถาม    
  ผมถึงเรื่อง พรบ. เราไมไดหามนะครับ แตเนื่องจากในสํานักงานสวนหนึ่งจะเห็นไดวาทางกรม
  ไดมีสัญญา MOU กับบริษัท ซ่ึงในขณะนี้สัญญากับทางเทเวศ ร กับวิริยะก็หมดไปแลว  
  ก็อยูระหวางการคัดเลือก  อันนั้นก็เปนของสวนภายในท่ีกรมกําหนดไว แตภายนอกจะเห็นวา
  ในสวนท่ี อบจ .ไดใหเราไปก็เปนเรื่องการบริหารจัดการในสวนหนึ่ง ซ่ึงเราก็สนับสนุน อบจ .   
  นะครับ ซ่ึงทํางานรวมกัน เพราะฉะนั้นผมเองก็ไมอาจจะไปกาวรวมในสวนท่ีนอกเหนือจาก
  บริเวณรอบขาง และผมเชื่อวาภายในบริเวณสํานักงานนั้นก็จะเปนเรื่องการบริการท่ีบริการ
  ประชาชนจริงๆ สวนรอบบริเวณนั้นก็สามารถบริการไมวาจะเปนรานคา อาหาร ตอ พรบ.ตางๆ 
  ไดอยูแลว ก็คงตองฝากไปถึงผูบริหารจัดการในสวนท่ีจะตองมาทํางานรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
  ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน
ประธานฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......25.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯทานใด เห็ นชอบในการกูเงินจากสถาบันการเงิน  เพ่ือกอสรางสถานี
ตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ บริเวณดานหลังศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
และสินคาผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP)  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯทานใด ไมเห็นชอบในการ กูเงินจากสถาบันการเงิน  เพ่ือกอสรางสถานี
ตรวจสภาพรถบรรทุกขนา ดใหญ บริเวณดานหลังศูนยแสดง และจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
และสินคาผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการกู เงินจากสถาบันการเงิน เพ่ือกอสราง
สถานีตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ บริเวณดาน หลังศูนยแสดงและจําหนายสินคา
อุตสาหกรรมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน (มา’ยอง OTOP) 

    เห็นชอบ           จํานวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติการใหเชาสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด  โดยวิธีประมูล 
ระยะเวลาการใหเชา ๑๐ ป 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปยะ 
นายก อบจ. ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขอถอนญัตติเรื่อง ขออนุมัติ
การใหเชาสะพานทาเทียบเรือเก าะเสม็ดโดยวิธีประมูล ระยะเวลาการใหเชา ๑๐ ป ตอท่ี
ประชุมสภาฯ ซ่ึงไดมีการบรรจุไวในระเบียบวาระท่ี 5 ผมขออนุญาตถอนครับดวยเหตุผลท่ีวา 
ผมขออนุญาตเพ่ิมเอกสารเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ไดมีโอกาสพิจารณาใหละเอียดมากกวานี้ 
เชน 1.รายไดประกอบการท่ี อบจ . ดําเนินการอยูนี้ ตั้งแตเริ่มจนกระท่ังทุกวันนี้ เรามีรายได
เทาไหร 2.รายจายท่ีกองคลังคิดวาเปนคาใชจายท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดเสียไป 
เชน คาเจาหนาท่ี คาซอม คาไฟ เปนตน 3.ราคาท่ีเราตั้งจะเอาพ้ืนฐานราคามาตั้งเปน       
ราคากลางเทาไหร และสุดท ายเรากําลังไปปรับปรุงดานหลังของทาเทียบเรือท่ีเกาะเสม็ด    
เปนพ้ืนท่ีท่ีเราไดมาจากกรมธนารักษ และก็ไดเงินมาจากกรมยุทธศาสตรจังหวัด  จํานวน      
๑๙ ลานบาท เอาไปทําตราสัญลักษณและพลับพลาท่ีประทับของรัชกาลท่ี ๕ เชื่อมกับทาเรือ 
ถาเราใหทาเรือประมูลไปอยาง เดียว เราตองไ ปดูแลพ้ืนท่ีนี้อีก ๕ ไร ซ่ึงอาจ จะเปนภาระ ให   
กับ อบจ. นาจะมีการรวมกันกับเรื่องสะพานทาเทียบเรือ เพ่ือใหไปดวยกัน ถาใครประมูลเรื่อง
สะพานทาเทียบเรือก็ตองไปดูพ้ืนท่ีของเราท่ีทําแลน ดมารคของเกาะเสม็ดดวย อันนี้เราคิดวา
นาจะถอนกอนและนําเอก สารมาเสนอใหทานสมาชิก สภาฯ ไปชวยกันวิเคราะหและนํามา
เสนอกันใหม 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความ
ยินยอมถอนญัตติเรื่องดังกลาวออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ 

นายสุจินต สาครเสถียร เนื่องจากนายกองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง ขอถอนญัตติเรื่อง ขออนุมัติการให
รองประธานสภาฯ(๑) เชาสะพานทาเทียบเรือเกาะเ สม็ด โดยวิธีประมูล ระยะเวลาการ ใหเชา ๑๐ ป ซ่ึงไดบรรจุเขา
ประธานฯ  ในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และเพ่ือประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

อาศัยอํานาจตามระเบียบก ระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๕๕ การขอถอนญัตติตองไดรับ
ความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผมจึงขอมติท่ีประชุมแหงนี้ วายินยอมจะใหถอนญัตติ
ดังกลาวในวันนี้หรือไม 

  ขอใหเลขา นุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน     
เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.........๒๒........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด ยินยอมใหถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติการใหเชาสะพานทาเทียบ

เรือเกาะเสม็ด โดยวิธีประมูล ระยะเวลาการใหเชา ๑๐ ป  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมยินยอมใหถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติการใหเชาสะพานทาเทียบ

เรือเกาะเสม็ด โดยวิธีประมูล ระยะเวลาการใหเชา ๑๐ ป  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติยินย อมใหถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติการใหเชาสะพาน      
ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด โดยวิธีประมูล ระยะเวลาการใหเชา ๑๐ป 

    ยินยอม            จํานวน ........๒๐.......คะแนนเสียง 
    ไมยินยอม         จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........๒........คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)     
ประธานฯ  

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป                     

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญนายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)     
ประธานฯ  
นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตร ี
รองนายก  อบจ .  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดวยองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มีความจําเปนจะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

    โอนลด 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
    -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี ๑๒ 
    โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
    -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี ๑๖ 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือไปตั้งจายเปนร ายการใหม ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
ไดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

ตองเรียน... 
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   ตองเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ รายการเดิมรายการท่ี ๑๒ เราไดตั้งเปน
ครุภัณฑโรงอาหารแตตอนนี้เราก็จะขอโอนมาในเรื่องของการปรับปรุงโรงอาห าร ในสวนของ
รายละเอียดขอใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)     
ประธานฯ  

นายมานิตย จันวัน  กราบเรียนทานปร ะธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกส ภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีเคารพ          
ผูบริหารโรงเรียน    ผมนายมานิตย จันวัน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
มัธยมตากสินระยอง  งบประมาณท่ีโอนมาตั้งเก่ียวกับโรงอาหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองแหงใหมนะครับ 

สืบเนื่องจากโ รงอาหารเดิมของ โรงเรียนมัธยมตากสินระยองท่ีตั้งไวตั้งแตตอนแรก                
ท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานปยะ ปตุเตชะ  ผูกอตั้งโรงเรียนมัธยม     
ตากสินระยองนั้นก็ไดวางโครงสรางไววาโรงอาหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองนั้นจะสามารถ
รองรับนักเรียนของเราไดช วงระยะเวลาหนึ่ง  แตเม่ือสถานการณเปลี่ยนไป ความนิยมของ
ผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ทําใหสงนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ขณะนี้เรามี นักเรียนท้ังหมดประมาณ 2,600 คนเศษ ทําให      
โรงอาหารเดิมคับแคบ ซ่ึงจะสามารถรับนั กเรียนไดแตละรอบประมาณ 800 คน 2 รอบ      
ถานักเรียน ๑,๖๐๐  คน ก็พอรับได เม่ือไมสามารถรับไดทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ก็ไดสรางโรงอาหารแหงใหมข้ึนมา เปนโรงอาหาร 2 ชั้นแบบมาตรฐานทุกอยาง  มีรานคา
สําหรับจําหนายอาหารขางลาง ๑๒ ราน ขางบน ๑๒ ราน รวมแลว 24 ราน การกอสราง      
ไดเสร็จและสงมอบงานไปเม่ือเดือนเมษายน แตเนื่องจากวาโครงสรางท่ีไดทําไวนั้น ยังไม
สมบูรณท้ังหมดนะครับ ครุภัณฑท่ีตั้งไวประกอบกับโรงอาหารนั้นมีแลว  แตสวนท่ีจะทําให     
โรงอาหารไดมาตรฐานนั้น  คือโรงอาหารออกแบบมาเพ่ือ ใหเปนโรงอาหารมาตรฐานใชระบบ
จานชามรวม ลางจาน ชามรวมท้ังหมด เพราะฉะนั้นตองมาติดตั้งระบบการลางจาน ชามรวม 
ติดตั้งเรื่องของพัดลมท่ีจะสรางความเย็นใหเพ่ิมมากข้ึน พอเปนโรงอาหาร 2 ชั้น ชั้นบนจะ
คอนขางรอน เพราะฉะนั้นงบประมาณสวนนี้ท่ีตั้งไว  จึงขอนํามาปรับ ปรุงโรงอาหาร ใหเสร็จ
สมบูรณหมดทุกอยาง  ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ  
ประธานฯ           

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียนทานปร ะธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีเคารพ              
ผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อําเภอนิคมพัฒนา 
อยากสอบถามทานผูบริหาร ผมอยากจะทราบจํานวนจริงของเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยม    
ตากสินนะครับ จํานวนเทาไหรตอนนี้  ถาเ ราตองรับเด็กไปเรื่อยๆ เราจะตองสรางโรงอาหาร
อีกก่ีโรง หรือเรามีขอบจํากัดหรือไมวาเราจะทําเทานี้นะ อยากจะทราบวานโยบายตอไปจะรับ
เด็กเทาไหร หรือจะรับไปเรื่อย ๆ เราก็ตองกูเงินซ้ือท่ีเรื่อย โอนถายงบประมาณไปทําโนนทํานี่ 
ไปทําสระวายน้ํา ก็อยากจะรูขอจํากัดนะครับในการท่ีจะรับเด็ก ขอบคุณครับ 

 

 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ            

นายปยะ ปตุเตชะ   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                           
นายก อบจ. กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 

ตอไปทานประธานสภาฯ ตองออกระเบียบยายท่ีนะครับ  เนื่องจากยายแลวไมไดฟงอะไรเลย
ครับ ทานประธานสภาฯ ครับ  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ไมใชวาเราจะสร างไดเรื่อยๆ 
เพราะวาเรามีท่ีจํากัดคือตอนนี้เต็มหมดแลวครับ แลวเราก็มองวาโรงเรียนเรามีขนาด
พอสมควรคงไมสามารถท่ีจะรับนักเรียนไดทุกคน เพียงแตวาขณะนี้เรามีเด็กนักเรียน ๒,๖๐๐ 
กวาคน ซ่ึงทานผูบริหารโรงเรียนฯไดบอกไปแลววาสองพันกวาคน  โรงอาหารเกาท่ีมีอยู เดิมรับ
ไดครั้งหนึ่ง  ๘๐๐ คน  2 รอบ ๑,๖๐๐ คน  ถาไมสรางใหม ๒,๖๐๐ คน จะตองทานก่ีรอบ
ครับ รอบละ ๘๐๐ คน ๓ รอบ ๒,๔๐๐ คน ตอง ๓ รอบ แลว ๓ รอบบริหารอยางไรครับ   
เด็กตองเลิกตั้งแตก่ีโมง รอบแรกกินแลวลางจาน รอบสอง รอบสาม ก็เลยจําเปนตองสราง     
โรงอาหาร ใหมท่ีมีสองชั้น สองชั้นจะรับได รอบละ 2,000 คน รับไดสองรอบประมาณ    
๔ ,๐๐๐ คน ทีนี้ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ สงสัยวาเราจะมีความจํากัดแคไหน            
ผมอยากจํากัดครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ การบริหารโรงเรียนงายๆ      
คือเด็กมาสมัครผมก็ใหผอ .หนีไปตางประเทศบาง หรือปดโทรศัพทบาง เคยเจอไหมครับ     
ทานมีความรูสึกอยางไร ทานเปนผูปกครอง  ผมเหมือนกันครับ ผมก็มีความรูสึกทําไมผอ .ตอง
ไปเมืองนอกกันตอนนี้ดวย ตอนท่ีผูปกครองเดือดรอนไมมีท่ีใหลูกเรียน แลวผอ .ไปเท่ียว        
ไปดูงาน มีความสุขดีไหม ครับ บรรยากาศแบบนี้ผมเจอมาครึ่งหนึ่งของชีวิต ผมเปน
นักการเมือง โรงเรียนในจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาฯ ก็ตองทราบวาไมมีโรงเรียนอะไรเพ่ิม 
มีโรงเรียนอยูเทานี้ แลวระยองโตข้ึนมาก่ีคน  คนมาอยูเทาไหร ผูปกครอ งมีลูกมีหลานไปเรียน
ไหนครับ ผมเรียนมาโรงเรียนเราเ นี่ยเด็กเพ่ิม จริงๆ ครูก็ไมอยากสอนหรอกครับเด็กเพ่ิมเขา     
ก็เหนื่อย  ผอ .ก็ไมอยากเหนื่อยหรอกครับ รับนอยๆ สบายกวา แตผมเทียบแลววา             
ถาผูปกครองดิ้นรนหาท่ีใหลูกเรียน อันนั้นคือวิสัยของความเปนพอเปนแมตองหาท่ีดีให         
ลูกเรียนใหได เพี ยงแตเรามีศักยภาพในการรองรับแคไหน ถาโรงเรียนอยูในสั งกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทานประธานสภาฯ ครับ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ อาคารจะ
สรางยังไมมีเลย หองน้ําโรงอาหาร ไมมีหรอกครับ ทุกวันนี้มีแตโรงเรียนมาของบประมาณ 
อบจ. แตเรามีศักยภาพพอท่ีจะรองรับ เพ่ือแกไขปญหาของผูปกครองไมมีท่ีเรียนใหลูกหลาน 
เราจะคิดตัดสินใจอยางไร  ตอนนี้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เราเต็มไหมครับ เต็มครับ
ขณะนี้ ณ วันนี้เราไมไดรับโรงเรียนของเราเองเลย  หมายความวาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง ยังมีไมถึง ป .๖ ครับ ยังมีแค ป .๔ กับ ป .๕  ถามีถึง ป .๖ โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง ตองมีอีก ๑๐ หองครับ  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บานคาย 
เราไปเริ่มมายังไมถึง ป.๖ เลยครับ มีเด็กเกาอยูแค 2-3 หอง  ถาเรามีถึง ป.๖ เราจะมีนักเรียน
จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียน อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย      
ไปเรียนเพ่ิมอีกอยางนอย ๑๕-20 หอง ถาหองละ ๓๐ คน ทานคิดวาโรงเรียนเราจะมีเด็กอีก
เทาไหร อันนี้คือเด็กของเราเลย แลวถาเราบอกวาเราไมรับโรงเรียนอ่ืน ท่ีมาท้ังหมดไมรับ     
รับเฉพาะโรงเรียนในเครือองคการบริหารสวนจังหวัด รับเฉพาะตากสินระยอง ตากสินบานคาย 
ทานจะอยูไดหรือไม  ทานเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน ทานจะอยูไดหรือไมเพราะฉะนั้น 
 

ผมเรียนวา... 
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ผมเรียนวาการท่ีผมดําเนินการใหโรงเรียนในเครือ อบจ . รองรับเด็กระยองใหไดในสวนท่ีมี
ความเปนไปไดทานวาผมผิดไห มครับ หรือทานจะใหผมไปเท่ียวเมืองนอกตอนโรงเรียนรับเด็ก 
ทานเลือกเอา เพราะฉะนั้นวันนี้โรงอาหารท่ีมีอยูเนี่ยรองรับไดเทาเนี่ย ปญหาในอนาคต
ขางหนาไมสามารถเรียนไดวาเราจะรับไดเทาไหร ถาเด็กเรามาเราตองรับกอนเพราะเปนเด็ก
ของเรา พ้ืนฐานเด็ก ท่ีเรียนมาจ ากอนุบาล ป .๑ ป.๒ ป.๓ ป.๖ ม.๑ เปนพ้ืนฐานท่ีเรากําหนด 
พ้ืนฐานท่ีเด็กมาขณะนี้มาจาก ม .๑ จากทุกสารทิศ พ้ืนฐานมาไมเหมือนกัน เพราะโรงเรียน
สอนไมเหมือนกัน ถาใหผมเลือกผมเลือกรับเด็กเรากอน เด็กท่ีอ่ืนไมสามารถท่ีจะรับได       
เปนเกรด ๒ ถาทําอยางนี้ทานหลับตานึ กวามันจะเปนอยางไร เพียงแตวาผมทําในสิ่งท่ีดีท่ีสุด    
ในขณะนี้ ก็คือเตรียมความพรอมไวเทาท่ีเรามีสวนท่ีจะสามารถแกปญหาเด็กเรียนหนังสือหรือ
เด็กไมมีท่ีเรียนได เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพียงแคโอนเงินท่ีมีอยูของโรงเรียน เปลี่ยนแปลง
โครงการนําเงินนั้นมาทําให โรงอาหารซ่ึงผม ไปดูแลวเนี่ยยังตองปรับปรุง ๑.ความรอน       
รอนมาก เด็กอยูชั้นบนเนี่ยรอนมาก แลวคนไปอยูท่ีเดียวกันแลวกินขาวพันกวาคน ทานประธานฯ 
ทานสมาชิกสภาฯ แลวมันรอนเปนอยางไรครับ แลวในเรื่องความพรอมในเรื่องจาน ชอน     
ซิงคลางชาม เครื่อง ลางชาม ตองใชเครื่องลางชาม คนลางไมไดครับ จะจางคนท่ีไหนมาลาง 
ตองใชเครื่องนะครับ คิดดูนะครับปญหาเหลานี้ ทานอยูท่ีบานทานก็อาจจะมีไม ก่ีคน           
แตโรงเรียนมีคนขณะนี้สองพันหกรอยกวาคนมันวุนวายขนาดไหน เพราะฉะนั้นผมคิดวา     
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ คงเขาใจท่ีผมอภิปรายนี้ เราตองปรับปรุงในสิ่งท่ีเรา
คิดวาจะเปนการอํานวยความสะดวกกับนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเรา เปนตนแบบ แคนั้นเอง
ท่ีผมตองการ ผมไมตองการรับเด็กท้ังหมดไวท่ีเรา แตผมตองการเปนตนแบบในการปฏิรูป
การศึกษาจังหวัดระยอง ผม ปฏิรูปแคจังหวัดระยองใหมีความพรอมมากท่ีสุดแลวเปนตนแบบ
ใหโรงเรียนอ่ืนนะครับ พัฒนาตามแบบท่ีเราตองการ หรือตามแบบท่ีเราอยากจะเห็นวา
ลูกหลานเราเรียนหนังสือแลวมีความพรอมในการแขงขันกับคนอ่ืนและโรงเรียนอ่ืนได ไมแพ   
ในจังหวัดอ่ืนท่ีมีศักยภาพ ผมเรียนทานประธานสภาฯ ดวยความเคารพวา อันนี้คือญัตติขอโอน
เงินไปปรับปรุงโรงอาหารท่ีมีอยู ถาทานวางๆ ก็อยากเชิญสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ลงไปดู
เวลาเด็กเขาทานขาวดวยนะครับ ทานจะไดคิดวาจะชวยกันปรับปรุงพัฒนาอยางไรกับโรงเรียน
ของเรา ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ 

นายสุจินต  สาครเสถียร  ครับ ทานนายก อบจ.ระยองก็ไดชี้แจงเก่ียวกับญัตตินะครับ                                    
รองประธานสภาฯ(๑)  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายเก่ียวกับญัตติหรือไม   
ประธานฯ            ถาไมมีนะ ครับ ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจ สอบสมาชิกสภาฯท่ี อยูในท่ีประชุม      

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๔......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ             
พ.ศ.2557  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ......๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......๒.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตรี เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ 
รองนายก อบจ.(๒) เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   โอนลด 
   แผนงานการเกษตร 
   งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
   งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท ท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี ๖ 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท ท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี ๘ 
 

จึงขอเสนอ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขอเรียนวาเงินท่ี
นายก อบจ. โอนนั้นเปนเ งินท่ีอยูในอําเภอปลวกแดง ใน แผนเดิมอยูท่ี หมู ๒ และหมู ๔ ตําบลละหาร   

รายการใหมนี้ไปอยูท่ีหมู ๔ ตําบลละหารเหมือนกันเพียงแตวาไปออกแบบแลวตองใชเงินเพ่ิม 
๕๐๖,๐๐๐ บาท ถึงจะทําใหโครงการนี้สําเร็จได จึงอยากขออนุญาตทานประธานสภาฯ และ
ทานสมาชิกสภาฯ วาขอเปนโครงการขุดสระเก็บน้ําบริเวณหลังวัดหมอมุย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของ
กรมชลประทาน หมูท่ี ๔ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โอนเพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยู โอนเพ่ิมมา
เปน ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท ตามแบบท่ีกองชางไดไปสํารวจออกแบบโดยเราจะตองไปขออนุญาต
ใชพ้ืนท่ีของกรมชลประทาน จึงอยากขอเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรต ิ

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายเศรษฐา ปตุเตชะ 
ส.อบจ.ระยอง เขต ๑ บานคาย เม่ือสักครูเทาท่ีไดฟงทานผูบ ริหารอภิปรายตัวเลขนั้น จากเดิม
ท่ีตั้งไว ๕๐๖,๐๐๐ บาท ในเอกสารของผมท่ีโอนเพ่ิม เขามาเปน ๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท ไมใช
๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเอกสารตรงกันหรือไม 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทานนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมดวยครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ขออนุญาตนะครับ โครงการเดิมเปนโครงการท่ีตั้งไว เพ่ือขุดสระน้ําสาธารณะ     
นายก อบจ. ประโยชน ในเข่ือนพ้ืนท่ีชลประทาน หมู ๒ หมู ๔ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    

ตั้งไว ๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท นี่คือเรื่องเดิม โอนเปลี่ยนแปลงมาเปนโครงการขุดสระน้ําบริเวณ
หลังวัดหมามุย พ้ืนท่ีของกรมชลประทาน หมู ๔ หมูเดียว แตเดิมตั้งไว หมู ๒ และหมู ๔ ก็โอน
มาเปนหมู ๔ เพียงแหงเดียว เดิมตั้งไว ๕๐๖,๐๐๐ บาท ก็โอนเพิ่มมา อีก ๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท 
รวมเปน ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
ประธานฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน..........๒๔......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ         
   ท่ีประชุม  
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภา ฯทานใด เห็นควร  อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนมัุติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    อนุมัติ           จํานวน ........๒๒.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ..........๒........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมา ณขององคกรปกครอง       
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกิตติ 
รองนายก อบจ.(๒) เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดวยองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ตองเรียนทานสมาชิกสภาฯ นะครับวาในสวนของ
ญัตติวาระท่ี 8 จะขออนุมัติรายการเพ่ิม 2 รายการนะครับ คือ รายการท่ี 4/1 และราย การ           
ท่ี 5 นะครับตองขออนุญาตทานประธานแจกเอกสารเพ่ิมเติมใหกับทานสมาชิกสภาฯ ดวยครับ
ขอทานประธานสภาฯอนุญาตดวยครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร เชิญแจกเอกสารเพ่ิมเติมไดครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  โอนลด 
รองนายก อบจ.(๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินการ 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รายการท่ี 11/2 
 โอนลด 
 แผนงานสงเสริมการเกษตร 
 งบดําเนินการ 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย รายการท่ี 2 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอแกลง) รายการท่ี 7/2 
 โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 
 งานงบกลาง 
 - เงินสํารองจาย รายการท่ี 3.1 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการเกษตร 
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอบานคาย) รายการท่ี 4/1 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย รายการท่ี 26 
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 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑกีฬา รายการท่ี 5 

 จึงขอเสนอญัตติขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง         
ไดพิจารณาอนุมัติ  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายปยะ ปตุเตชะ  
นายก อบจ. นายกอง คการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอ อนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ  

เพ่ิมเติม เพ่ือความเขาใจในเรื่องเดิมท่ียังไมเก่ียวกับใบแทรกนะครับคือ เราขอโอนเพ่ิมจากเงิน 
ท่ีเรามีอยูเปนเงินสํารองจายท่ีเราตั้งไว แลวเราก็เบิกมาใช ตองขออนุญาตชี้แจงวาเรามีความ
จําเปนตองโอนไปซ้ื อท่ีดิน เปนโครงการปองกันน้ําทวมทับมา  เปนเงิน 3,000,000 บาท    
ขออนุญาตใหกองทรัพยากรธรรมชาติ ไดฉายภาพใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติดูเรื่องนี้   ก็คือวาจากเดิมท่ีมีปญหาเรื่องน้ําทวมทับมาเราก็จาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนคนออกแบบโ ดยมีความเห็นชอบดวยกับกรมชลประทาน 
คือวาเราเสียเงินแลวแหละ แตถาเราเสียเงินจางแลว ออกแบบแลว กรมชลประทานจะตอง
รองรับผลการศึกษาเราและแบบของเรา เพราะฉะนั้นทุกอยางก็ออกแบบมาตาม ผล
การศึกษา และเราก็เริ่มทําตามโครงการนี้หลายอยาง แกมลิงท่ีทับมาขุดลอกคลองทับม า   
โรงสูบน้ําท่ีทับมา สุดทายเหลืออยูโครงการเดียว ถาทําโครงการนี้จบก็ถือวาผลการศึกษา
ปองกันน้ําทวมทับมานี้ครบทุกอยาง ทีนี้เราไดเงินจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณตอนท่ี ครม .
สัญจรท่ีพัทยา มาทําเปนประตูน้ํา 60,000,000 บาท สรางเสร็จแลวแตก็ยังใชประโยชน
ไมไดเพร าะตองมีโรงสูบน้ําอีก 1 โรง เพราะฉะนั้นเรื่องโรงสูบน้ํานี้เรื่องใหญเพราะวามัน
จะตองลงทุนอีก 180,000,000 บาท ตามเอกสารท่ีกรมชลประทานเขาเสนอสงใหดู   
ผมก็เลยไปคุยกับกรมชลประทานวาแบบนี้เปนแบบท่ีเราตกลงกันนะวาทานตองรับแบบ
ของเราไปตั้งงบประมาณ บัดนี้เขาแจ งเรามาแลววาในงบประมาณป 2559 เขาตั้งใหเรา
แลว 180,000,000 บาท เปนโรงสูบน้ําคือ เวลาน้ําทวมบานท่ีทําไปแลวก็ปดไมใหน้ําเค็ม
เขาพรอมกับสูบน้ําออกระบายลงแมน้ําระยองจากคลองทับมา แตวามีปญหาเรื่องท่ีดินวา
ท่ีดินเราตรวจสอบแลวมีการออกโฉนดในท่ีดินนี้ตองซ้ืออยู 1 ไรเศษๆ เพราะฉะนั้นเราก็เลย
มานั่งดูวาถาเราเปนคนซ้ือท่ีดิน นาจะเสียนอยกวาแลวใหเขาใช คือถาเรารับมาเราจะมีท้ัง
คาไฟในการสูบ มีคาบริหารจัดการ แลวถาเปนงบท่ีขอมาแลวตองสมทบอีก 10% โดนไป
อีก 18,000,000 บาท และตองมารับการบริหารจัดการคาน้ํา ค าไฟ อีก ผมคิดวาเรา
เลือกทางท่ีเสียนอยท่ีสุดดีกวา และไมตองไปรับในการบริหารจัดการ นั่นก็คือเราซ้ือท่ี 1 ไรเศษ 
ประมาณ 3,000,000 บาท ท่ีตั้งไวแลวก็ทําเรื่องยินยอมใหกรมชลประทานมาใชแลว  
 

ชลประทาน... 
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ชลประทานก็ตั้งงบ 180,000,000 บาท  มากอสรางแล วเขาก็รับท้ังประตูน้ําและระบบ
สูบน้ําท้ังหมดเปนของกรมชลประทานไปในการบริหารจัดการนาจะเปนหนทางท่ีประหยัด
และไมตองรับผิดชอบมากก็จึงเสนอมายังสภาฯ แหงนี้เพ่ือพิจารณาโครงการนี้ในการอนุมัติ
เงิน 3,000 ,000 บาทในการซ้ือท่ีดิน อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่ง เรื่องท่ีสองนะ ครับคือเรื่อง
ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเท่ียวจากเงินท่ีเราเหลือจากท่ีตั้งไวไปใหกับกอสรางสะพาน
คอนกรีตกวาง 1 เมตร ยาว 108 เมตร พรอมศาลาท่ีพัก 1,000,000 บาท นี่ก็เปนไป
ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทานหนึ่งท่ีมาบอกวาอยากจะทําเพ่ือเปนแหลง
ทองเท่ียวเพ่ิ มเติมนะครับ ตอมานะครับในใบแทรกนะครับก็คือการเบิกเงินสํารองจาย 
2,162,000 บาท แลวนํามาตั้งจายเปนรายการใหม คือ โครงการกอสรางฝายคันหินใหญ
ทดน้ําบริเวณหลังอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย หมูท่ี 2  ตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 38 เมตร  สูง 5.44 เมตร พรอมเรียงหินตามแนว
ลาดเอียงคันฝายดานหนาและหลัง (ตามแบบ อบจ .รย.) เปนเงิน 2,162,000 บาท อันนี้   
ก็คือไปทําฝายทดน้ําแบบใชหินใหญเรียงอยูท่ีหลังอุทยานฝายบานคายซ่ึงเราไดรับถายโอน 
มาจากจังหวัดระยอง คือตอนนี้มีมติถายโอนมาใหเราแลว เราก็มีกฎหมายใหมคือประกาศ
กระจายอํานาจใหอํานาจทองถ่ินมากกวาหนึ่งแหง นั้นคือจะสองสามแหงสิบแหงรอยแหงก็
ไดทําขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการสิ่งท่ีเปนประโยชน ผมขออนุญาตใหทานรอง
สุรินทร ถายเอกสารแจกใบนี้จะเปนประโยชนตอทานสมาชิกสภาฯ วาเดี๋ยวนี้มีก ฎหมาย  
มารองรับเราแลวนะครับ ในการท่ีทองถ่ินจะจับมือทําสาธารณะประโยชนเพ่ือบริการ
ประชาชนหลังจากท่ี MOU ไมยอมรับ สตง .ทักทวงตอนนี้ไมตองกลัวแลวครับเรามี
กฎหมายกระจายอํานาจรองรับวาทองถ่ินสามารถรวมมือกันดําเนินการกิจการอะไรก็ไดท่ี
เปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชนนะครับ เม่ือถายโอนมาท่ี อบจ .ระยองแลวนะครับเราตอง
ไปทําความสมบูรณใหกับอุทยานสองเรื่องดวยกันในท่ีนี้อยากจะพูดควบกันไปคือสรางฝาย
หินตามแบบท่ีเรียนไปแลว 2,162,000 บาท และเรื่องท่ีสองก็คือรายการท่ี 26 เปนเงินท่ี
เราตั้งไวในอุทยาน สวนดอกไม ฝายบานคาย เ ราตั้ งไว 4,000,000 บาท โอนลดไปแลว 
1,044,500 บาท โอนลดไปอีก 2,955,500 บาท เพ่ือไปจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายในรม 
2,955,500 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายในรมพรอมแผนยางปูพ้ืนและ
คาติดตั้ง เพ่ือใหบริการแกผูมารับบริการในการออกกําลังกาย ณ อุ ทยานสวนดอกไมฝาย
บานคายขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองตามท่ีไดรับการถายโอนมา นี้คือเรื่องหินใหญ   
ท่ีทําฝายกับเรื่องเครื่องออกกําลังกายอยูในเรื่องเดียวกันนั่นคือไปปรับปรุงอุทยานสวน
ดอกไมฝายบานคายใหสมบูรณเปนตนแบบท่ีเราจะไปทําท่ีอ่ืนวาถาเราทําสวนส าธารณะ
แลวเปนการออกกําลังกายท้ังกลางแจงและในรมการท่ีพ่ี นองประชาชนมาใชบริการสิ่งตางๆ 
เหลานี้เรายังไมเคยทําเราทําเพราะวาเราอยูในภาวะท่ีเราไดงบประมาณมาจากยุทธศาสตร
จังหวัดเริ่มตนท่ี 44,000,000 บาท แลวโอนมาใหเราคือ 44,000,000 บาท จังหวัด
ลงทุนแลวถา ยโอนมาใหเราบริหารจัดการเราก็เติมเงินไปทําฝายเก็บกักน้ําใหใชน้ําไปทํา
เครื่อง ออกกําลังกายกลางแจงใหไปแลวและ ในรมเพ่ิมเติมใหมันสมบรูณ อันนี้ก็อยู           
ในใบแทรกท่ีอยากจะเรียนทานสมาชิกสภาฯ ดวยความเคารพนะครับถึงเหตุผลในการ
ดําเนินการตามญัตติก็ขออนุญาตชี้แ จงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ              
ผูทรงเกียรติไดอนุมัติขอบคุณครับ 
 
 

นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญทาน ส.อบจ.หมอขวด  เหล็กเพ็ชร 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธาน สภาฯ ท่ีเคารพ และคณะฝายบริหารท่ีเคารพทุกทาน รายการ ท่ี 
7/2 ไดรับความเมตตา 1,000,000 บาท โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
หมูท่ี 5 ของตําบล พังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง คือโครงการนี้ซ่ึงผมเปนเจาของ
โครงการโดยตรงอยากจะบอกสภาฯ และสมาชิกสภาฯ วาแหลงทองเท่ียวของตําบลพังราดใน
สถานท่ีตรงนี้ถือวาเปนแหลงอีกแหลงหนึ่งท่ีเราเขาไปฟนฟูโดยหลังจากท่ีเราตอสูและไดพ้ืนท่ี
คืนมาประมาณสัก 600 ไร ก็เขาไปทําสะพานอุทยานปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ          
โดยของบจากองคการบริหารสวนจั งหวัดของปท่ีแลวประมาณ 1 ลานกวา และอันนี้อีก 
1,000,000 บาท และไดงบของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีก 4,000,000 บาท 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ยังดําเนินการโครงการใหอีกคือ ป 2559 และ      
ป 2560 อีก 4,000,000 บาท ทําไมตองพูดครับ เพราะวาสถานท่ีตรงนี้เปนสถานท่ีท่ีเราไป
ฟนฟูหลังจากท่ีไดถูกทําลายทางรัฐบาลยกผลประโยชนใหจําเลยไป เราก็เขาไปตั้งกลุมอนุรักษปา
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ และเขาไปฟนฟูสถานท่ีตรงนี้จะเปนสะพานปูนนะครับขนาดกวาง 
1.50 เมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ตอนนี้เราสรางไปแลว 5 กิโลเมตร เขากิโลเมตรท่ี 5 
และเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษวิถีพุทธนะครับ ซ่ึงเรากําลังสราง หลวงปูชีวกโกมารภัจจ
องคใหญท่ีสุดหนาสะพานตอนนี้ไดเริ่มกอสรางไปแลวหมดไปประมาณ 2,000,000 บาท       
โดยการหาเงินจากท่ัวไป   แตทําไมผมตองเอามาพูดดวยครับว าเม่ืออนุมัติไปแลวก็แลวกัน
จะตองเอามาพูดในสภาฯ ทําไม อยากจะบอกวาแหลงทองเท่ียวตรงนี้ถาหากวาสมาชิกสภาฯ      
มีนักศึกษาท่ีจะไปศึกษาธรรมชาติในลักษณะท่ีฟนฟู เพราะวาตอนนี้เรากําลังฟนฟูก็อยากจะ
ฝากเรียนวาสถานท่ีอุทยานสะพานปาชายเลนหลวงปูชีวกโกมารภัจจเ ฉลิมพระเกียรติฯ      
ของหมูท่ี 5  ตําบลพังราด ซ่ึงเราไดรับการสนับสนุนและ มีกลุมอนุรักษปาชายเลนตั้งเปนกลุม
เปนคณะเปนรูปธรรมสามารถท่ีจะจับตองได ก็ขอฝากเรียนสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารท่ี
ทานไดใหความกรุณาเมตตาอนุมัติงบประมาณและอยากจะฝากสมาชิกสภาฯ ท้ิ งทายวาถามี
นักเรียนจะไปศึกษา ณ สถานท่ีตรงนั้นก็ขอเรียนเชิญไดทุกวัน ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
ประธานสภาฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒4.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

    อนุมัติ           จํานวน ......๒๒.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙… 
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ระเบียบวาระท่ี ๙       เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ีย นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         

    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิ ธีการงบประมาณขององคกร ปกครองส วน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ  
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตรี     เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ  
รองนายก อบจ.(๒) เกียรติมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไข  

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ (ขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิ มเติมเนื่องจากมีรายการเพ่ิมเติม ขอทานป ระธานสภาฯ 
พิจารณาอนุญาตดวยครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  อนุญาตครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติมนตรี รายการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
รองนายก อบจ.(๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี ๓ 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี ๑ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
 
 

งบลงทุน… 
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  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี ๑๐ 
 (ขอแกไขรายละเอียดชวงท่ี ๓ จากถนนเดิมมีผิวจราจรกวาง ๑๒ เมตร เปนกวาง ๙ เมตร) 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑการศึกษา    รายการท่ี ๔ 
  -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี ๖,๑๑,๑๒ 
  -  ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว   รายการท่ี ๔,๕,๖,๗ 
  แผนงานการเกษตร 
  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี ๘ 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเ ปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ได
พิจารณาอนุมัติ 

  ขออนุญาตทานสมาชิก สภาฯเพ่ิมเติมในสวนของรายการท่ี ๘ ตามใบแทรกท่ีไดแจก        
ซ่ึงขอความเดิมเปนขอความท่ีเราไดโอนงบประม าณมาจากในวาระท่ี ๗ ซ่ึงในวาระท่ี ๗     
เดิมเราตั้งไววาเปนโครงการขุดสระหลังวัดหมอมุย ซ่ึงเดิมเราตั้งไวท่ี ๕๐๖,๐๐๐ บาท เราได
โอนมาจากโครงการขุดสระพ้ืนท่ีเขตชลประทาน หมู ๒ และหมู ๔ มาสูรายการท่ี ๘ ทําให
โครงการขุดสระเก็บน้ําหลังวัดหมอมุย เรามีเงินงบประ มาณ ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท ตัวเลขในใบ
แทรกตองแกไข ในใบแทรกเขียนไวแค ๕๐๖ ,๐๐๐ บาท เราไดโอนในวาระท่ี ๗ ตามท่ีทาน
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ โอนมาเปน ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท เขาสูกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณ โดยแกไขเปนขุดสระใหมีปากสระขนาด 30-20-90-80-80-75-175 
เมต ร ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดู แตวาเงินงบประมาณเทาเดิม          
คือ ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท 

นายสุจินต สาครเสถียร      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูใ นท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๒.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ  ท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจาย
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

    อนุมัติ           จํานวน ........๒๐.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๒........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมอยากขอเสนอญัตติดวน ผมตองขออนุญา ต  
  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เนื่องจากฝายบริหารลืมเสนอญัตติเรื่องท่ีเก่ียว กับ
  การรับถายโอนโครงการ “อุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย” (เดิมชื่อ “โครงการกอสรางแหลง
  ทองเท่ียวอุทยานสวนดอกไมน้ําตกเขางวงชาง”) ครับ ท่ีจังหวัดมีมติถายโอนมาให อบจ. ซ่ึงเรื่องนี้
  ไมใชเปนเรื่องแปลก ตลาดกลาง ยางพาราเราก็รับถายโอนม าแลว ศูนยจําหนายสินคา             
  มา’ยอง OTOP เราก็รับถายโอนมาแลว ญัตติท่ีจะขอเสนอ ในระเบียบมีวาถา อบจ.รับถายโอน
  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาฯแหงนี้ วาเห็นชอบใหรับถายโอน จึงจะสมบู รณ เพราะฉะนั้น
  ผมก็เรียนมาตั้งแตตนแลววา โครงการ“อุทยานสวนดอกไม ฝายบานคาย” เปนงบยุทธศาสตร
  จังหวัดแลวก็จะถายโอนมาให องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรับโอน แลวองคการบริหาร
  สวนจังหวัดก็จะไปใชกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ รวมกับทองถ่ิน
  อ่ืนๆ ในอําเภอบานคาย  ในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาตินี้  ตามประกาศคณะกรรมการ
  การกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกัน
  จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงขออนุญาตทาน ประธานสภาฯ   
  ทานสมาชิกสภาฯ ขอเสนอเปนญัตติดวน ในวันนี้ไดหรือไม ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   เนื่องจากเปนญัตติดวน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑)    
ประธานฯ           

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุ มสภาทองถ่ิน                   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           ขอ ๓๘ ญัตติท้ังหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินลวงหนากอน                   

วันประชุมไมนอยกวาหาวันและมีสมาชิก สภาทองถ่ินรับรองอยางนอยสองคน  แตหากสภา
ทองถ่ิ นนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง                
หนึ่งคน เวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอ่ืน 

ฯลฯ 
ญัตติท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ญัตติตอไปนี้อาจเสนอดวยวาจาในท่ีประชุมสภาทองถ่ินได โดยใหนําความในขอ 39 

มาใชบังคับ 
ฯลฯ 

 
(3) ขอปรึกษา… 
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   (3) ขอปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน 
ฯลฯ 

   (6) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 
   การบรรจุญัตติท่ีเสนอดวยวาจาตามวรรคหา ใหประธานท่ีประชุมบรรจุเ ขาระเบียบ

วาระการประชุมคราวนั้น 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ      

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา  
สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 

   ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพั สดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกห นวยการ บริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หรือให สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาว      
มีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

   การไดมาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติ โดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 

นายสุจินต  สาครเสถียร    ครับ เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบเก่ียวกับญัตติดวนแลวนะครับ ซ่ึงผมก็เห็นวา      

รองประธานสภาฯ (๑)  เปนญัตติดวนและจะเปนประโยชนตอพ่ีนองชาวจังหวัดระยองในการขออนุมัติรับโอน
ประธานฯ            โครงการ“อุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย”นะครับ 
   ตอไปก็จะขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงรายละเอียด    

ในการรับโอนโครงการ“อุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย” 

นายปยะ ปตุเตชะ    กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                           
นายก อบจ. กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติดวน                 

ขอความเห็นชอบรับโอนโครงการ“อุทยานสวนดอกไม ฝายบานคาย” ตามท่ีมีมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการ บริหารงาน จังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) นะครับ ไดมีมติโอน โครงการ  
“อุทยานสวนดอกไม ฝายบานคาย ” (เดิมชื่อ “โครงการกอสรางแ หลงทองเท่ียวอุทยานสวน
ดอกไมน้ําตกเขางวงชาง ”) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองรับผิดชอบบริหารจัดการ 
จัดสรรงบประมาณในการ บริหารจัดการ โครงการ “อุทยานสวนดอกไม ฝายบานคาย ” ดังนั้น
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับโอน จึงขอความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการรับโอนทรัพยสินของจังหวัดระยอง เพ่ือดูแลรักษา
และบริหารตอไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร งาน จังหวัด แบบบูรณาการ  ผมเรียน       
ทานประธานสภาฯ วาโครงการ“อุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย ” เปนโครงการท่ีทํามานาน 
เริ่มโครงการมาตั้งแตสมัยทาน สยุมพร ใชเงินยุทธศาสตรจังหวัด สี่สิบหาลานบาท แลวก็ใช
พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีขอใชจากกรมธนารักษ หมายความวาท่ีดินแปลง
นี้ก็เปนขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอ งท่ีขอใชมาจาก กรมธนารักษ แลวก็ใชเงิน
ยุทธศาสตรของจังหวัดมาทําเปนอุทยาน  และจังหวัดก็ไมมีงบประมาณในการบริหาร  เชน     
คาน้ํา คาไฟฟา หรือลงทุนใหสมบูรณ แลวก็ไมสามารถจะมอบใหทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งเปน คน
ดูแลได เนื่องจากทองถ่ิน ก็จํากัดในเรื่องงบประมาณ และทองถ่ินจะรวมกันมาบริหารจัดการ 
 
 

ในขณะนั้น... 
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ในขณะนั้นก็ไม มีกฎหมายรองรับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีมติใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองเปนผูรับโอนเหมือนกับตลาดกลางยางพารา เหมือนกับศูนยมา ’ยอง OTOP 
ท่ีจังหวัดถายโอนมาเหมือนกันทุกอยาง เพียงแตวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จริงๆ 
แลวเรามี MOU กับพื้นที่อ  ื่น ในการบริหารรวม ในการจัดการ เชน ทองถ่ินท้ังหมดในอําเภอ
บานคายรวมกัน อบจ .เปนหลัก ทองถ่ินอ่ืนชวยกันในการบริหารจัดการ แลวเปนสถานท่ี ท่ีใช
ประโยชน เปนสวนสาธารณะ เปนท่ีออกกําลังกายท้ังกลางแจงและในรม  เพ่ือใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน เหมือนสวนศรี เมือง เพียงแตวาเล็กกวา และอยูในอําเภอบานคาย 
เพราะฉะนั้นถามวา ทําไ มถายโอนมาแลวตองเปนอํานาจสภาฯ  เพราะวาถาเรารับถายโอน
มาแลวจะมีภาระเพ่ิม เชน ตองลงทุนเพ่ิมในการปรับปรุงตางๆ ตองใชงบประมาณ 
เพราะฉะนั้นจังหวัดเขาจึงใหดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบก ระทรวงมหาดไทย ถา อบจ .   
รับถายโอนมา สภาฯตองใหความเห็นชอบในการรับถายโอนในคราวนี้ เพราะฉะนั้นผมเรียนวา
แนวทางในการดําเนินการตอไปก็คือวาองคการบริหารสวนจังหวัดรับแลว ก็จะใชประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ คือนําประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ         
ท่ีรวมมือกับทองถ่ินท้ังหมดนี้ มาบริหารจัดการ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปน       
พ่ีใหญแตไมใชท้ังหมด เพราะเราตองการใหทองถ่ินท้ังหลายในอําเภอบานคายท้ังหมดรวมกัน
เปนเจาภาพรวมกันรับผิดชอบในการบริหารสวนสาธารณะ ศูนยการออกกําลังการท้ังกลางแจง
และในรมในครั้งนี้ดวย จึงเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ             
ผูทรงเกียรติไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปครับ   

นายสุจินต  สาครเสถียร ทานนายก  อบจ.ระยองก็ไดชี้แจงเก่ียวกับญัตติดวน ขอความเห็นชอบใน การรับโอน  
รองประธานสภาฯ(๑)  โครงการ“อุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย” 
ประธานฯ           มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายเก่ียวกับญัตติหรือไม    

ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน
เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม   

              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๔......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ทานใด เห็น ชอบ ในการรับโอน โครงการ “อุทยาน สวนดอกไม             

ฝายบานคาย” โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ  ทานใด ไมเห็น ชอบ ในการรับโอน โครงการ “อุทยาน สวนดอกไม                    

ฝายบานคาย” โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการรับโอน โครงการ “อุทยาน สวนดอกไม                    
ฝายบานคาย”  

    เห็นชอบ           จํานวน ......๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง        จํานวน .......๒.......คะแนนเสียง 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ผมมีเรื่องขอปรึกษาหารือนะครับ ตอนนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รองประธานสภาฯ(๑)  ระยอง ไดขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เปนตนไป 
ประธานฯ               ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ 

 

นางสาวอุมา … 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ ๑๕ เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิ นหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน

พนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน            
รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรรีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้  

(๑) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเ ลือก
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีตําแหนงวางลง 

           ขอ ๓๖ (๑) วรรคสาม  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยประชุมสมัย
วิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจาก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยูและใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 

นายสุจินต  สาครเสถียร    เรียนท่ีประชุมถาขยายเวลาสมัยประชุมออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน ถาหากภายใน ๗ 
รองประธานสภาฯ (๑)  วันผูวาราชการจังหวัดยังไมไดลงนามในหนังสือ  เราจะทําอยางไร หรือวาเราจะเลือก
ประธานฯ            ประธานสภาฯ กันวันนี้  ขอหารือที่ประชุมครับ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ ไดเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เลขานุการสภาฯ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมคะ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ 

นายคัมภีร ศรีสุนทร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภา  
ปลัด อบจ. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับในกรณีที่ทานประธานสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดระยองไดยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกตอผูวาราชการจังหวัดระยอง  มีผลตั้งแตวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป นะครับ ซึ่งดูตามขอบังคับการประชุมสภาฯแลวนะครับ ในกรณีที่
ตําแหนงประธานสภาฯ วาง ลงนะครับ  สภาแหงนี้จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งทานประธานสภาฯ    
คนใหมภายใน ๑๕ วัน  นับตั้งแตวันที่ประธานสภาฯ นั้นวางลง  จะมีกรณีใหสภาฯพิจารณาอยู         
๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกหนังสือที่ทานประธานสภาฯ ไดยื่นไวนะครับ ที่ทานนายก อบจ .       
ไดเรียนแลววาจะมีผลตั้งแตวันพรุงนี้นะครับ  เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงจะเลือกตั้งทานประธานสภาฯ 
คนใหมมิได และในขณะเดียวกัน การลาออกจะมีผลโดยสมบูรณตอเมื่อ ผูวาราชการจังหวัดอนุญาต
ใหประธานสภาฯ ลาออกจากตําแหนงนะครับ มีกรณีที่ตามมาคือวาขณะนี้ระยะเวลาการประชุมทาง
เลขานุการสภาฯ เกรงวาจะไมเพียงพอ  จึงขอใหทางทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาวาเห็นควรที่จะ
ขยายระยะเวลาในการประชุมสภาฯ ไปอีก ๗ วันหรือไม ถาทานสมาชิกสภาฯ เห็นวาสมควรนะครับ 
ก็จะตองขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทานใดทานหนึ่ง เสนอขอขยายกันไว ในการที่จะเสนอญัตติขอ
ขยายเวลานะครับ ก็จะมีอยู ๒ แนวทาง  เสนอตอทานประธานสภาฯ และตอที่ประชุม เพื่อโปรด
พิจารณาครับ 

 

 

  นายสุจินต… 
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นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ ส.อบจ. เสนาะ ยมหา ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ           

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียนทานประธานสภา ฯ ทานผู บริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน กระผมนายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองเขต ๓ อําเภอบานคาย ตามท่ีทานประธานสภาฯ ทานทรงศักดิ์ กุลรัตน ไดยื่นหนังสือ
ลาออก  มีผลวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฉะนั้นจะตองเสนอเพ่ื อใหผูวาราชการจังหวัดไดเซ็น
อนุมัติ และตองมีการเลือกประธานสภาฯ ตามระเบียบใหเลือกภายใน ๑๕ วัน ผมมองวา           
เม่ือเรากําหนดสมัยประชุมแลว ระยะเวลายังเฉียดฉิวยังไมแนใจวาจะไดตามกําหนดหรือเปลา 
ตามท่ีประกาศสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ท่ีกําลังประชุมอยูนี้ มีเวลา 
๗ วัน ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฉะนั้นผมจึงขอเสนอสภาแหงนี้ให ขยายสมัยประชุม สมัยที่ 
๒ ประจําป ๒๕๕๘  ออกไปอีก ๗ วัน เพื่อที่จะดําเนินกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ตองพิจารณาประกอบกับการเลือกประธานสภาองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยอง 
แทนตําแหนงที่วาง 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ           

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขออนุญาตนะคะ วันนี้ทานเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนในเรื่องของ
ระยะเวลาวิสามัญ ตอนนี้เหลืออีกก่ีวันนะคะ เหลืออีก ๖ วัน ถาเราขอขยายไปอีก ๗ วัน ก็เปน 
๑๓ วัน  ถาพรุงนี้ทานผูวาราชการจังหวัดอนุมัติก็นับไปอีก ก็ยังพอคะ อันนี้ก็ขยายได 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน            
รองประธานสภาฯ(๑)  เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม  
ประธานฯ            มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๔......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

               สมาชิกสภาฯทานใด เห็น ชอบขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๗ วัน  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯทานใด ไมเห็น ชอบขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๗ วัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๗ วัน 

    เห็นชอบ           จํานวน ......๒๓.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ. เศรษฐา ปตุเตชะ ครับ 
ประธานฯ           

 

ส.อบจ.เศรษฐา... 
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ส.อบจ. เศรษฐา ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนายเศรษฐา                

ปตุเตชะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๑ อําเภอบานคาย ผมจะขอหารือ
ทานประธานฯ ครับ เพ่ือใหถูกระเบียบในการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผมอยากใหทานไปดู              
ในเรื่องของระเบียบใหชัดเจน  ในกรณีท่ีประธานสภาฯ  ยังไมมี  ผมอยากเรียนถามทานวา   
ใครเปนผูมาเปดประชุมครับ  ใครจะเปนคนเชิญประชุม อยากใหชี้แจงตรงนี้ใหเขาใจนะครับ  

นายสุจินต  สาครเสถียร   รองประธานสภาฯ ยังอยูนะครับ  ยังไมไดลาออกนะครับ   
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ 
ประธานฯ           

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระท รวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ขอ ๑๗ วรรคสอง ในกรณีไมมีประธานสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยูหรืออยูแต           
  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี  ใหรองประธานสภาทองถ่ินเปนผูปฏิบัติ
  หนาท่ีแทนประธานสภาทองถ่ิน โดยใหนําความในขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายสุจินต  สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตต ครับ 
ประธานฯ         

ส.อบจ. ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตต เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ 
อําเภอแกลง ผมมีเรื่องท่ีจะฝากทานประธานฯ นะครับ ถึงทานผูบริ หารและเพ่ือสมาชิกสภาฯ 
ท่ีเคารพทุกทาน  เนื่องจากเดือนนี้เปนเดือนสําคัญของปูชนียบุคคลของคนระยองบานเรา              
นะครับ นั่นก็คือวันสุนทรภูนะครับในฐานะท่ีผมเปน ส .อบจ .เขตพ้ืนท่ีขอฝากกําหนดการ             
ของงานสุนทรภู เผื่อเพ่ือนสมาชิกทานใดจะไปทําความเค ารพโดยการวางกระเชาดอกไมครับ 
ซ่ึงงานจะเริ่มในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตยท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘                     
นะครับ และในวันศุกรท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนวันคลายวันเกิดของทานสุนทรภู ก็จะมี
พิธีตางๆ นะครับ พิธีบวงสรวงก็ดี และใน งานนั้นก็จะมีกิจกรรมมากมาย ฝากทานประธานถึง
ทานสมาชิก สภาฯ วาทานใดจะไปรวม ก็ขอเรียนเชิญไดนะครับ ฝากขาวตรงนั้นไวนะครับ    
ทานสุนทรภูทานก็เปนบุคคลสําคัญของโลกดวยนะครับ ไมใชแคคนระยอง คนไทยเทานั้น     
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน  ครับ 
ประธานฯ       

ส.อบจ. อดุลย นิยมสมาน เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผม             
นายอดุลย นิยมสมาน สมาชิกสภาอง คการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อําเภอบานคาย  
ขอฝากกองพัสดุใหตรวจสอบท่ีสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงขณะนี้              
มีผูบุกรุกและองคการบริหารสวนตําบลไดทําหนังสือสงมายังองคการบริหารสวนจังหวัดแลวนะ
ครับ ฝากใหกองพัสดุติดตามหนอยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุจินต… 
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นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมีผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม   
ประธานฯ      เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ีนองประชาชน               
และทองถ่ินของเรา  และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ี             
พึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุม  เวลา  1๗.42 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 


